



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง อนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะกลางช่วงส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตลอดช่วงส่งผลให้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนกระจายกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้น มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ที่มีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาในวันที่ 3 เม.ย. กับมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 1 เม.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ที่มีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 2 เม.ย. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ ที่มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสตูล ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา นราธิวาส และ พังงา

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกมากที่สุดภายในภาคใต้ วัดได้ 102.5 มม. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 62

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.0 °ซ. ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 5 - 7 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 เม.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 5 - 7 เม.ย. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 เม.ย. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

คำเตือน ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ในช่วงนี้แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณมีน้อยไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชตามความเหมาะสม และควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำและเป็นการรักษาความชื้นภายในดิน
- จากสภาวะที่มีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนทำให้ต้นพืชชงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
- สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนในตอนกลางวัน ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งจัดหาน้ำให้แก่สัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วย